

อย. เดินหน้าตีวงเข้มผู้ประกอบการวัตถุดิบตราย แจงกฎระเบียบใหม่ เพื่อมาตรฐานเดียวกัน

อย. เปิดเวทีส่งเสริมผู้ประกอบการวัตถุดิบตราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุดิบตรายให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานที่ดีขึ้น นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพิจารณาและการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่าความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขมีเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ผลิตภัณฑ์ไล่กำจัดแมลง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะที่มีบทบาทในการกำกับดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนของผลิตภัณฑ์วัตถุดิบตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขให้เป็นไปตามกฎหมายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพและมีส่วนช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปีนี้อ. ได้นำนโยบาย 5S เข้ามาใช้ควบคู่กับการทำงาน การเปลี่ยนบทบาทของ อย. เป็น CoCreator การบริหารจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Expectation Management) และการให้บริการด้วย FDA Care D+ การดำเนินงานของ อย. จึงมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งกระบวนการขั้นตอนการอนุญาต การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาด มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพิจารณาและการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน อย. ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานกับผู้ประกอบการ จึงได้จัดการประชุมในวันนี้ (28 มีนาคม 2567) เพื่อใช้เป็นเวทีในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ชี้แนะเทคนิคและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 300 ราย ทั้งผู้ประกอบการผลิตนำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครองวัตถุดิบตรายเพื่อใช้รับจ้าง เจ้าหน้าที่จาก อย. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความเข้าใจในการประสานงานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุดิบตรายให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานที่ดีขึ้นต่อไป

วันที่เผยแพร่ข่าว 28 มีนาคม 2567 ข่าวแจก 109 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567